

Mga Pamilyang Pinatira na may Maramihang Opsyon sa Florida

Release Date: April 12, 2023

LAKE MARY, Fla. – Ang mga sambahayan sa Florida na nawalan ng paggamit ng kanilang mga tahanan pagkatapos ng Bagyong Ian ay lumipat sa mga pansamantalang yunit ng pabahay ng FEMA sa isang pinabilis na lakad. Noong Abril 12, 1,001 na karapat-dapat na mga aplikante ang sumakop sa mga trailer ng paglalakbay ng FEMA, mga ginawang yunit ng pabahay o mga inuupahang apartment.

Mahigit sa kalahati ng mga pamilyang nabigyan ng mga susi ng pabahay ay nasa Lee County, kung saan tumama ang bagyo. Ang ilang mga pamilya ay nakahanap ng mas permanenteng pabahay at lumipat sa mga unit ng FEMA. Sa kasalukuyan, 963 pamilya ang umuokupa sa 979 units, kabilang ang 466 na mga travel trailer, 227 na mga manufactured na yunit ng pabahay at 282 paupahang mga apartment.

Bilang karagdagan, ang FEMA ay nakikipagkontrata sa mga panginoong maylupa sa mga apektadong county upang mag-arkila ng mga apartment, mag-ayos at maglagay ng mga pamilya sa mga yunit.

Nakikipagtulungan din ang FEMA sa mga komersyal na mobile home park upang umarkila ng mga site para sa paglalagay ng mga yunit.

Dahil sa kakulangan ng mga available na site para sa mga tahanan, nakikipagtulungan ang FEMA sa estado at lokal na hurisdiksyon upang bumuo ng mga site ng grupo sa Lee County at Charlotte County. Ang mga site na ito ay patakbuhan ng FEMA sa unang bahagi ng tag-init.

"Mayroon kaming mga yunit na iniutos, inihahatid, ini-install, siniyasat at ipinasa sa mga pamilya," sabi ng Federal Coordinating Officer na si Tom McCool. "Nakikipagtulungan kami sa maraming opsyon para sa mga aplikante: mga trailer at mas malalaking yunit sa ari-arian ng mga tao, mga yunit sa mga commercial park, apartment, at sa lalong madaling panahon magkakaroon kami ng mga site



FEMA

Page 1 of 3

ng pabahay ng grupo.”

Mahigit sa 76,000 kabahayan ang nakatanggap ng \$723 milyon sa FEMA Indibidwal na Tulong para sa upa at pangunahing pagkukumpuni sa bahay.

Kinokupkop ng FEMA ang 469 na pamilya sa mga silid ng hotel habang naghahanap sila ng mas mahabang pabahay. Mahigit 4,100 pamilya ang lumipat sa mga silid ng hotel pagkatapos makahanap ng tirahan.

Pinopondohan din ng FEMA ang programa ng estado na naglagay ng 647 pamilya sa mga pansamantalang trailer ng pabahay sa ngayon.

Mga Uri ng Pansamantalang Pabahay

Ang Paupahan sa Maramihang Pamilya and Pagkukumpuni ay isang kasunduan sa pagitan ng FEMA at ng mga may-ari ng ari-arian upang ayusin ang mga umiiral nang yunit ng pabahay sa maramihang pamilya na gagamitin bilang pansamantalang pabahay para sa mga nakaligtas. Sa ngayon, 100 na yunit ang na-seguro sa Collier County at nasa proseso ng pagkukumpuni. 12 karagdagang yunit ang natukoy sa Lee County at nasa proseso ng pag-apruba.

Ang Direct Lease ay isang kontrata sa mga may-ari ng ari-arian upang umupa ng mga ari-arian upang gamitin bilang pansamantalang pabahay para sa mga nakaligtas. Sa ngayon, 282 na kabahayan ang naupahan sa mga ari-arian sa mga county ng Charlotte, Lee, Sarasota, at Volusia, kasama ang karamihan, 200, sa Lee County.

Mga Transportable na Yunit ng Pabahay na inilalarawan bilang mga Recreational Vehicle (RVs) o mga Manufactured na Yunit ng Pabahay (MHUs). Ang mga towable RV at 1–3-bedroom MHU ay maaaring ilagay sa pribadong ari-arian, komersyal na ari-arian – mga parke ng RV o sa mga komunidad ng mobile home, o sa mga grupo ng site – lupang binuo para sa paglalagay ng mga unit ng pabahay. Sa ngayon, 693 na unit ang nailagay sa pribado at komersyal na mga ari-arian sa lahat ng pitong county na may bulto (219 komersyal at 474 pribadong pag-aari) sa Lee County.

Higit pang mga komersyal na site ang inuupahan kapag available na ang mga ito, at ilang grupong site ang natukoy sa mga county ng Lee at Charlotte at nasa iba't ibang yugto ng proseso ng pagsusuri/pag-apruba.



FEMA

Page 2 of 3

Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa pagbangon ng Florida mula sa Bagyong Ian, bisitahin ang floridadisaster.org/info at fema.gov/disaster/4673. Sundan sa [FEMA Rehiyon 4 \(@femaregion4\)](https://www.fema.gov/region4) / Twitter at sa [facebook.com/fema](https://www.facebook.com/fema).



FEMA

Page 3 of 3